



# สศ.สร้างเว็บเพจเปิดรับความคิดเห็นประชาชน

นั้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม การศึกษา เตรียมพร้อมรับฟัง คิดเห็น ทั้งจากประชาชนและ การในวงกว้าง พร้อมสร้าง web และตู้ ป.ณ.รับความคิดเห็น รวม เพื่อให้คณะกรรมการปฏิรูปการ ษาเสนอความคิดเห็นโดยตรง

กรรมการบริหาร สศศ.มีระยะเวลาการ ดำเนินงานที่จำกัด ดังนั้นในการประชุม ครั้งนี้ จึงพิจารณาถึงแนวทางในการนำ เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหาร สศศ.โดยที่ประชุมเสนอให้คณะทำงาน แต่ละกลุ่ม ต่างนำเสนอแนวคิดต่อ คณะกรรมการบริหาร สศศ.โดยตรง

ดร.วัลลภ กล่าวว่า ตนในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมการกลุ่มรับฟัง ความคิดเห็น คิดว่าหน้าที่ของคณะ กรรมการบริหารสศศ.ที่สำคัญส่วนหนึ่ง คือการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ให้ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิด ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการขอรับฟัง ความคิดเห็น

สำหรับ สศศ.นั้น เป็นหน่วยงาน หนึ่งของรัฐ โดยคณะกรรมการบริหาร สศศ.มีภาระงานหลักตาม พ.ร.บ.การ ศึกษาอยู่ 3 ประการ คือ การจัดโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดระบบครู ณาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษา และการจัดระบบ ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ พ.ร.บ.การศึกษายังประกอบด้วยหมวดงานอื่นดังนั้นสังคมส่วนรวม และหน่วยงานทุกส่วนของรัฐต้องร่วม ปฏิรูปด้วย เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษา บรรลุผลสำเร็จ ทั้งนี้ สศศ.จะเปิดรับฟัง ความคิดเห็นจากกลุ่มทำงานเป็นระยะๆ เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาไปสู่รูปลั กษณ์ที่ชัดเจน และทุกฝ่ายมีความเข้าใจ ร่วมกัน

ดร.วัลลภ กล่าวอีกว่า ขณะนี้คณะ อนุกรรมการกลุ่มรับฟังความคิดเห็นซึ่ง ตนเป็นประธานนั้นได้จัดประชุมขึ้นแล้ว 2 ครั้ง และจะเดินทางหน้าเต็มตัวในการ รับฟังความคิดเห็น เนื่องจากคณะ กรรมการปฏิรูปต้องอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ในมาตรา 75 ที่ระบุในตอนท้ายว่า ทั้งนี้ ให้คำนึงถึง ความคิดเห็นของประชาชนประกอบด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริหาร

สศศ.เปิดรับสื่อทุกสื่อ และทุกด้าน ทั้งการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว การออก รายการวิทยุ โทรทัศน์ รายการสนทนา อภิปราย รวมทั้งการสร้าง web page ตู้ ป.ณ.เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศส่ง ความคิดเห็นมายังคณะกรรมการบริหาร สศศ. และในกลุ่มทำงานดังกล่าวจะ ประมวลความคิดเห็น และวิเคราะห์ เพื่อส่งความคิดเห็นไปยังกลุ่มคณะทำงานต่างๆ เป็นแนวทางในการทำงานต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องจะดำเนินงานหลังจาก มีการจัดตั้งสำนักงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และที่สำคัญในวันที่ 4-6 ก.พ.2543 นี้ กลุ่มรับฟังความคิดเห็นจะจัดประชุม ให้ทุกหน่วยงานราชการได้มีส่วนร่วม เสนอความเห็นและรับฟังความคืบหน้า ของการดำเนินงานคณะกรรมการ บริหาร สศศ.เนื่องจาก พ.ร.บ.ระบุให้รับ ฟังความคิดเห็นจากประชาชนนั้นตนคิดว่าน่าจะหมายรวมถึงทั้งภาคข้าราชการ และพลเรือน -